

LẠY CHÚA, CON TIN Mt 8 và 9 : XUÂN LY BĂNG
Tân Cổ Giao Duyên: THANH THANH PHƯƠNG OP

Chúa là Mục Tử nhân lành-
Thấy chiên lâm lỗi vô cùng xót thương.
Trời cao không quản đoạ trường-
Đích thân nhập thể vì thương người trần-
33 năm sống kiếp phàm nhân –
Cứu nhân độ thế ân cần thiết tha-
Thực thi bác ái vị tha –
Mong người tin mến ấy là chính nhân.

HÁT: LẠY CHÚA, CON TIN : ĐK -NGUYỄN DUY (trg 18)
VONG CỔ 1 : Chúa chữa người phong cùi : (Mt 8, 1-4)

Chúa vừa xuống núi tức thời- Đoàn người đông đảo lại đi theo Ngài.- Bỗng đâu có bệnh nhân cùi tiến ra bái lạy lên tiếng cầu khẩn: Ngài ơi ! Xin dủ lòng thương cứu chữa tôi khỏi bệnh chứng .. phong ... cùi.

Chúa giơ tay chạm vào anh và nói rằng: Con ơi hãy sạch tức thời từ đây -Bỗng anh được khỏe mạnh ngay -Bệnh cùi tức khắc như bay khỏi mình- Chúa còn dặn bảo đình ninh -Với ai đừng nói các tình tiết trên- Gặp thầy tư tế trình lên- Và dâng lễ vật Mô-sê đã truyền. Chứng minh cho họ nhân tiên- Là con đã được mạnh khỏe tinh tuyền như trước.

HÁT: LẠY CHÚA, CON TIN : ĐK + PK 1 (trg 18)
VONG CỔ 2 : Chúa dẹp yên bão tố : Mt 8, 22-27

Ngày ấy, Chúa và các môn đệ lên chiếc thuyền vượt biển. Thuyền đang ra khơi thì bỗng nhiên phong ba bão táp nổi lên khiến mọi người sợ hãi ..kinh..hoàng. ..Trong khi đó Chúa nằm ngủ trên khoang như không hay biết chuyện gì . Các môn đồ hốt hoảng kinh hồn bạt vía . Vội lay đánh thức Chúa dậy và thưa : lâm nguy rồi . Thầy ơi , Xin Thầy cứu chúng con ngay – Kẻo không chết mất lúc này mà thôi.

Đứng lên Chúa quở nặng lời: Sao mà nhát đảm hỡi những người hèn tin. Rồi Ngài quát đông bão : “Hãy lặng yên” – Biển hồ bỗng chốc trở nên dịu dàng. Mọi người kinh ngạc nói rằng: Tại sao bão tố cũng phải tuân lệnh Ngài mà lặng yên.

HÁT: LẠY CHÚA, CON TIN : ĐK + PK 2 (trg 18)
VONG CỔ 3: Chúa chữa người bại liệt : Mt 9, 1-8

Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin mạnh như thế, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con cứ yên tâm tội con đã được thứ ...tha ... rồi !"

Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng "Ông này nói phạm đến Chúa Trời". Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ liền nói : "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như thế ? Vậy để các ông biết ở dưới đất này Con Người có quyền tha tội - bây giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Hãy Đứng lên vác giường đi về nhà !" Người bại liệt đứng dậy mà đi . Dân chúng chứng kiến kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người có quyền năng rất diệu kỳ.

HÁT: TÔI TIN : ĐK – THÀNH TÂM (trg 19)
VONG CỔ 4: Con trai bà góa được phục sinh (Lc 7 . 11-15)
Nain được Chúa đến thăm- Với đoàn môn đệ dân lành cùng đi . Chúa nhìn thấy có chuyện chi – Hiện ra cảnh tượng bi ai vô cùng. Tiếng than tiếng khóc náo nùng – Đám đông rũ rượi thắp từng áo quan. Thi hài là một trẻ nam – Đứa con duy nhất của nàng góa kia. Thương tình lòng Chúa xót xa- Lại gần Chúa bảo thôi bà nín đi. Dừng chân cả đám đô tùy- Quan tài chạm đến Chúa thì phán ngay. Hãy chỗi dậy hỡi chàng trai – Anh liền chồm dậy cất lời liú lo. Gọi bà mẹ Chúa trao cho – Đứa con sống lại là do quyền năng Chúa làm.

LẠY CHÚA, CON TIN !

(x. Mc 9,24; Rm 10,10)

Bài ca Năm Đức Tin 2012-2013

Nguyễn Duy



ĐK. Lạy Chúa, con tin ! Lạy Chúa, con tin ! Xin đờ



nâng xin đờ nâng đức tin còn non yếu của chúng



con. Lạy... tin còn non yếu của chúng con.



1. Tin trong lòng nên công chính, khi miệng con thốt ra thì con
2. Như con thuyền chèo chống, trên làn sóng thế gian, Hội Thánh



sẽ lãnh nhận Ôn Cứu Rỗi. Con xin nguyện yêu mến nghe Lời Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời Tin Kính sẽ là



Chúa bảo ban để đào sâu đức kính tin trong đời.
kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.